

Trên 700 người Việt Phi khám bệnh và dùng bữa trưa miễn phí tại Hội Chợ Y Tế Thiện Nghĩa Chicago

Ngày thứ Bảy vừa qua, cộng đồng người Việt và Phi cùng với các Á kiều khác đã hợp tác tổ chức Hội Chợ Y Tế Thiện Nghĩa (HCYTTN) tại Thao Trường trung tâm giáo dục Clemente Community Academy of Chicago từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày. Trên 700 người cao niên (65 đến 85 tuổi) đã từ nhiều nơi đổ về tham dự để được khám bệnh miễn phí và thưởng thức một chương trình biểu diễn thể dục thể thao đặc biệt ngoạn mục. Trên 630 khách đã nhận phần ăn và dùng bữa trưa miễn phí tại hội chợ.

Đã có 36 cơ quan y tế đến tham dự HCYTTN năm nay trong đó có Bệnh Viện Saint Mary of Nazareth Hospital, Norwegian American Hospital, Saint Elizabeth Hospital, các Nhà Thuốc Tây CVS, Walgreens, Trung Tâm Y Tế Công Cộng Chicago, PĐ Nghĩa Sinh Chicago và các tổ chức cộng đồng khác.

Từ 9 đến 11 giờ, hàng trăm người tham dự đã được chích ngừa cúm, đo độ đường, huyết áp, khám bệnh và được cố vấn về các vấn đề y tế và sức khỏe. Ngoài ra Hội Chợ Y Tế Thiện Nghĩa còn giúp đỡ những người cao tuổi khám nghiệm miễn phí như chụp hình và khám ung thư mammogram, khám phụ khoa papsmear và giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa về viêm gan, siêu âm. Đặc biệt HCYTTN còn giúp làm đơn xin trợ cấp y tế khẩn cấp cho người không có bảo hiểm.



Hình trên: Sau nghi lễ chào quốc kỳ, Thiện Nghĩa viên Giáp Thúy Ái đã trang trọng và điều luyện hát bài quốc ca với phần nhạc đệm chuyên nghiệp của Thiện Nghĩa viên, Ca Trưởng Nguyễn Duy Đoàn. Thiện Nghĩa viên Nguyễn Minh Đức giới thiệu chương trình (Emcee).



Hình trên: Huynh Trường Nghĩa Sinh chào mừng quý khách đến tham dự và cảm ơn các bệnh viện, cơ quan y tế và các tổ chức xã hội cộng đồng đã hợp tác tổ chức Hội Chợ Y Tế Thiện Nghĩa 2009. Ca Đoàn LTO Nghĩa Sinh đã trình bày những bài ca ý nghĩa.

Vào đúng 11 giờ, Huynh Trường Nghĩa Sinh đã hướng dẫn Ông Bộ Trưởng Nội Vụ TB Illinois đến chủ tọa Lễ Khai Mạc Hội Chợ Y Tế Thiện Nghĩa 2009. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, Thiện Nghĩa viên Thúy Ái đã trang trọng và điêu luyện hát bài quốc ca với phần nhạc đệm chuyên nghiệp của Thiện Nghĩa viên, Ca Trưởng Duy Đoàn. Sau phần phát biểu của Bác sĩ Rufino thuộc cộng đồng Phi Luật Tân, bà Bác sĩ Sriaroon thuộc cộng đồng Thái Lan và Hiệu trưởng Kenebrew, Huynh Trường Nghĩa Sinh đã đại diện Ban Tổ Chức chào mừng quý khách đến tham dự và cảm ơn sự hợp tác của các bệnh viện, các nhà thuốc và các tổ chức cộng đồng.





Hình trên: Đại diện CĐ người Phi Luật Tân, Bác sĩ Rufino nói lời cảm ơn các cộng đồng bạn như Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Nam Dương, Đại Hàn đã hết lòng ủng hộ và tham gia Hội Chợ Y Tế Thiên Nghĩa 2009. Trong phần đáp từ, Ông Bộ Trưởng Nội Vụ TB Illinois đã nhiệt liệt khen ngợi tinh thần đoàn kết và hợp tác của người Á kiều trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Ông đã nhiều lần đích danh cảm ơn Huynh Trường Nghĩa Sinh và mời Huynh Trường NS cùng trao bằng tưởng thưởng cho Thiện Nghĩa viên Nguyễn Minh Đức.

Trong phần đáp từ, Ông Bộ Trưởng Nội Vụ TB Illinois đã nhiệt liệt khen ngợi tinh thần đoàn kết và hợp tác của người Á kiều trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Ông đã nhiều lần đích danh cảm ơn Huynh Trường Nghĩa Sinh và mời Huynh Trường cùng trao bằng tưởng thưởng cho Thiện Nghĩa viên Nguyễn Minh Đức, người đã cộng tác và giúp đỡ nhiều cơ quan, đoàn thể, tôn giáo trong cộng đồng, trong đó có Hội Nghĩa Sinh và Liên Hội Á Kiều AACC.



Hình trên: Trên 700 người cao niên (65 đến 85 tuổi) đã từ nhiều nơi đổ về tham dự để được khám bệnh miễn phí, cảm nhận những bài thánh ca sốt mền và thưởng thức một chương trình biểu diễn thể dục thể thao đặc biệt ngoạn mục.

Năm nay Huynh Trường Nghĩa Sinh phụ trách điều hợp chương trình - người đi chọn địa điểm hội chợ, mời các trung tâm y tế, các bệnh viện hợp tác và kêu gọi cộng đồng Việt Phi và các cộng đồng Á kiều khác cùng hợp tác, tham gia HCYTTN. Ba cơ quan chính thức bảo trợ cho Hội Chợ Y Tế Thiên Nghĩa 2009 là:

1. Office of the Illinois Secretary of State [1] – Cơ quan này đã cung cấp thức ăn trưa miễn phí cho trên 700 người cao niên và công hiến những màn biểu diễn thể

- thao rất ngoạn mục.
2. Clemente Community Academy of Chicago [2] – Cơ quan này đã cho mượn địa điểm tổ chức miễn phí và gọi ban nghi lễ (ROTC cadets) và ban văn nghệ (Steel Drums performers) đến giúp đỡ HCYTTN.
 3. Nghia Sinh Int'l, Inc. [3] – Cơ quan này đã gọi các Thiện Nghĩa viên đến giúp đỡ Ban Tổ Chức trong nhiều lãnh vực như:
 - * Đánh đàn dương cầm: Anh Nguyễn Duy Đoàn
 - * Hát quốc ca của Hoa Kỳ: Cô Giáp Thúy Ái
 - * Ca đoàn: Các cô Thúy Hằng, Thúy Liễu, Thúy Ái
 - * Giới thiệu chương trình: Anh Nguyễn Minh Đức
 - * Thu hình video: Các anh Trần Hồng Phúc và Tống Văn Quang
 - * Nhiếp ảnh viên: Trần Trung Hậu và Tống Văn Vinh
 - * Liên lạc viên: Trần Cẩm Tú.

Những hành ảnh hội chợ sống động sau đây đã được NSC Trần Trung Hậu ghi nhận qua ống kính nhiếp ảnh viên kỳ tài của anh:



Hình trên: Hội Nghĩa Sinh với các Thiện Nghĩa viên đến giúp đỡ Ban Tổ Chức trong nhiều lãnh vực như:
* Đánh đàn dương cầm: Anh Nguyễn Duy Đoàn * Hát quốc ca của Hoa Kỳ: Cô Giáp Thúy Ái * Ca đoàn: Các Cô Thúy Hằng, Thúy Liễu, Thúy Ái * Giới thiệu chương trình: Anh Nguyễn Minh Đức * Thu hình video: Các Anh Trần Hồng Phúc và Tống Văn Quang * Nhiếp ảnh viên: Trần Trung Hậu và Tống Văn Vinh * Liên lạc viên: Trần Cẩm Tú.





Hình trên: Đã có 36 cơ quan y tế đến tham dự HCYTTN năm nay trong đó có Bệnh Viện Saint Mary of Nazareth Hospital, Norwegian American Hospital, Saint Elizabeth Hospital, các Nhà Thuốc Tây CVS, Walgreens, Trung Tâm Y Tế Công Cộng Chicago, PĐ Nghĩa Sinh Chicago và các tổ chức cộng đồng khác.



Hình trên: Ngoài các cơ quan y tế đến tham dự HCYTTN năm nay còn có bàn cấp bằng lái xe cho những người có bằng lái đã hết hạn. Nhiều đài truyền hình Á Châu và Hoa Kỳ đến phỏng vấn, loan tin trong các chương trình truyền hình, truyền thanh và báo chí cộng đồng.





Hình trên: Tháp tùng Ông Bộ Trưởng Nội Vụ TB Illinois là một Đội Thể Dục Thể Thao mang tên Jesse White Tumbling Team do ông sáng lập năm 1959 - cách nay trên 50 năm. Ông đã đích thân hướng dẫn đội ngũ này biểu diễn nhiều màn rất ngoạn mục đã được mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Việc ông vẫn đi đứng chạy nhảy như thanh niên dù đã 82 tuổi là tấm gương sáng cho những người cao niên Á kiều về hai bài học (1) Năng vận động cơ thể và (2) Phòng bệnh hơn là chữa bệnh. (Ông Bộ Trưởng Nội Vụ TB Illinois sinh ngày 3-1-1917.)

Trong một văn thư gửi cho Huỳnh Trưởng Nghĩa Sinh [4] Bà Bác sĩ Sriaroon đã viết nguyên văn như sau:

Dear Dr. Hieu,

On behalf of the Illinois Secretary of State Asian American Advisory Council, I would like to thank you for everything you have done for the community and the Council. This Asian American Community Health Fair 2009 could not be a huge success without your helps, support, and cooperation. What you have done is a perfect sample of God's words, that is when we give to others, we give without expectation of reward. We give without attaching to either the gift or the recipient. I also believe that by giving for good because it accrues merit and creates goodness that will bring future happiness.

Please extend our thanks to Principal Leonard Kenebrew, Nghia Sinh volunteers, ROTC Cadets, Steel Drums performers, Duy Doan, Thuy Ai, Thuy Hang, Thuy Lieu and everyone who generously helped.

Again, thank you so very much.

Sincerely,

Chantimar Sriaroon, Chairman

Illinois Secretary of State Asian American Advisory Council

Người viết xin mượn nội thư này để kết bài tường trình về một công tác y tế Thiện Nghĩa được thực hiện từ lòng nhân ái bao la của cộng đồng Á kiều - chứ không vì tư lợi của một riêng ai.

Người viết: **Đoàn Nhân Ái**

Ngày 26-09-2009

Ghi chú:

[1] Office of the Illinois Secretary of State.

LINK: [<http://www.cyberdriveillinois.com/departments/home.html>]

[2] Clemente Community Academy.

LINK: [<http://www.rccachicago.org>]

[3] NghiaSinh Intl, Inc.

LINK: [<http://www.nghiasinh.org>]

[4] Huỳnh Trưởng Nghĩa Sinh: Tiên sĩ Nguyễn Trung Hiếu.

LINK: [http://www.asianamerican.net/bios/Hieu_Nguyen-Trung.htm]